

HỢP HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ...

(Tiếp theo trang 1)

vướng mắc khi tham gia đầu tư dự án nhà ở xã hội với Công ty Cổ phần Damsan.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Quỹ Phát triển đất tỉnh đánh giá

cao các thành viên Hội đồng quản lý của 2 quỹ đã chủ động khắc phục khó khăn để thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra cũng như những chỉ đạo của UBND tỉnh. Về nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, đồng chí yêu cầu các thành

viên Hội đồng quản lý của 2 quỹ khẩn trương nghiên cứu, cho ý kiến để sớm hoàn chỉnh điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh bảo đảm đúng với quy định về tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư phát triển địa phương theo Nghị định

số 147/2020/NĐ-CP của Chính phủ; đơn đốc thu hồi vốn ứng từ các dự án ứng vốn đã đến hạn, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành liên quan và đơn vị nhận ủy thác trong việc thu hồi các khoản vốn ứng, trên cơ sở đó chủ động tham mưu Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Quỹ Phát triển đất tỉnh ứng vốn cho các dự án trọng điểm theo chỉ đạo của tỉnh.

Tình hình thực hiện và công tác nghiệm thu thanh quyết toán các dự án thuộc Quảng trường Thái Bình xây dựng “Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam”

Chiều ngày 21/7, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe UBND thành phố Thái Bình báo cáo tình hình thực hiện và công tác nghiệm thu thanh quyết toán các dự án thuộc Quảng trường Thái Bình xây dựng “Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam”.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc giao UBND thành phố làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng Quảng trường Thái Bình, UBND thành phố đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan lựa chọn địa điểm, tổ chức lập quy hoạch chi tiết Quảng trường Thái Bình với diện tích 26,7ha thuộc khu công viên sinh thái tại phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình. Tổ chức triển khai các công trình thuộc Quảng trường Thái Bình xây dựng “Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam” gồm 4 công trình: Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam; Đèn thờ Bác Hồ (nguồn vốn xã hội

hóa); San lấp mặt bằng, đắp núi cảnh quan (giai đoạn 1) khu công viên sinh thái tại phường Hoàng Diệu và công trình hạ tầng Quảng trường.

Đến nay, công trình Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam đã được nghiệm thu hoàn thành. Công trình đang trong thời gian bảo hành, đơn vị thi công có trách nhiệm thực hiện bảo hành công trình theo quy định; thường xuyên kiểm tra, bảo hành công trình bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và có biện pháp xử lý ngay những vấn đề phát sinh. Công trình Đèn thờ Bác Hồ đã thi công hoàn thành và bàn giao cho Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố quản lý, vận hành từ tháng 9/2018 phục vụ nhân dân. Hiện nay, đơn vị quản lý tiến hành bảo trì công trình theo quy định. Công trình san lấp mặt bằng, đắp núi cảnh quan (giai đoạn 1) khu công viên sinh thái tại phường Hoàng Diệu đang hoàn thiện thủ tục để chính thức bàn giao đưa vào sử dụng theo chi

đạo của UBND tỉnh. Công trình hạ tầng Quảng trường cơ bản đã thi công xong, đơn vị tư vấn đã kiểm tra hiện trường và hồ sơ công tác nghiệm thu. Hiện đơn vị thi công đang kiểm tra, rà soát và sửa chữa nhỏ làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh cho phép nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND thành phố phối hợp với Sở Tài chính sớm hoàn thiện quyết toán toàn bộ dự án; trình phê duyệt quyết toán, nhất là các dự án đã hoàn thành. Đồng thời, chủ động thông tin báo chí, xử lý thông tin báo chí theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình hồ sơ để đưa Quảng trường Thái Bình trở thành điểm du lịch. Sớm hoàn thiện công trình Quảng trường Thái Bình để tổ chức đấu thầu đưa công trình vào quản lý, vận hành. Phấn đấu hoàn thành trong quý IV/2021.

ĐỨC DỪNG

Tổng dư nợ cho vay ưu đãi đạt 98,27% kế hoạch năm

Chiều ngày 21/7, UBND tỉnh tổ chức họp Ban đại diện Hội đồng quản trị (HDQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh nghe báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý III/2021. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện HDQT Ngân hàng CSXH tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đến hết tháng 6/2021, tổng nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đạt hơn 3.271 tỷ đồng, tăng 4,26% so với thời điểm 31/12/2020; tổng dư nợ cho vay đạt hơn 3.266 tỷ đồng, tăng 4,24% so với thời điểm 31/12/2020, đạt 98,27% kế hoạch năm với 91.369 người nghèo và các đối tượng chính sách đang vay vốn;

tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,13% tổng dư nợ cho vay. Cùng với việc tích cực triển khai các chương trình cho vay ưu đãi của Chính phủ đến đúng với đối tượng được thụ hưởng, từ đầu năm đến nay, các thành viên Ban đại diện HDQT Ngân hàng CSXH tỉnh và các huyện, thành phố chủ trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn. 6 tháng đầu năm, các thành viên Ban đại diện HDQT Ngân hàng CSXH tỉnh và các huyện, thành phố đã kiểm tra được 4 lượt huyện, 328 lượt xã, 187 lượt tổ tiết kiệm và vay vốn; đối chiếu được 3.779 lượt hộ vay vốn.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện HDQT Ngân hàng CSXH

tỉnh yêu cầu thời gian tới Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch và giải pháp thực hiện theo từng tháng, quý để hoàn thành mục tiêu đã đề ra; triển khai thực hiện tốt chương trình cho người sử dụng lao động vay vốn tại Ngân hàng CSXH với lãi suất 0% để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ; bám sát các chỉ tiêu kế hoạch, đặc biệt là chỉ tiêu dư nợ cho vay để có giải pháp thực hiện phù hợp, tích cực đón đầu thu hồi nợ, có các biện pháp xử lý nợ quá hạn; hướng dẫn các tổ tiết kiệm và vay vốn năm chắc tình hình các hộ vay vốn bảo đảm vốn vay được sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả; tăng cường công tác tuyên

truyền về các chương trình cho vay ưu đãi của Chính phủ, đặc biệt là chương trình cho vay hỗ trợ người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ. Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp hiện nay, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện HDQT Ngân hàng CSXH tỉnh chủ trọng thực hiện đồng bộ các biện pháp xử lý nợ quá hạn; hướng dẫn các tổ tiết kiệm và vay vốn năm chắc tình hình các hộ vay vốn bảo đảm vốn vay được sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả; tăng cường công tác tuyên

MINH HUƠNG

Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh cúm gia cầm A/H5N8

Chiều ngày 21/7, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh cúm gia cầm (CGC) A/H5N8.

Thái Bình là tỉnh thứ tư trong cả nước phát hiện chủng vi rút CGC A/H5N8. Cụ thể, ngày 18/7/2021, ổ dịch CGC A/H5N8 được phát hiện tại 1 hộ chăn nuôi trên địa bàn thị trấn Kiến Xương (Kiến Xương) với tổng đàn gia cầm 3.411 con, nuôi thả trong khu chuyển đổi ngoài cánh đồng. Toàn bộ đàn gia cầm đã được tiêu hủy ngày 19/7.

Hiện nay, tổng đàn gia cầm của tỉnh rất lớn, mật độ chăn

nuôi cao, thời tiết nắng nóng, tỷ lệ tiêm phòng vắc-xin CGC tại các địa phương trong tỉnh còn thấp nên nguy cơ dịch bệnh tiếp tục phát sinh, lây lan là rất lớn.

Để chủ động ngăn chặn vi rút CGC A/H5N8 và các chủng vi rút CGC thể độc lực cao khác, hạn chế lây nhiễm cho người, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các huyện, thành phố khẩn trương rà soát đàn gia cầm; tổ chức tiêm phòng vắc-xin CGC bảo đảm đạt tỷ lệ từ 80% trở lên; sử dụng các loại vắc-xin CGC đang được phép lưu hành tại Việt Nam có hiệu quả bảo hộ với chủng CGC A/H5N8

để tiêm phòng. Đối với thị trấn Kiến Xương (vùng dịch), các địa phương khi có dịch xảy ra và các địa phương thuộc vùng dịch uy hiếp, vùng đệm; các nơi có nguy cơ cao cần khẩn trương tổ chức tiêm vắc-xin CGC phòng bệnh cho toàn đàn gia cầm để bảo đảm miễn dịch chủ động, đồng bộ. Hướng dẫn chủ chăn nuôi gia cầm tăng cường các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; tăng cường thông tin, tuyên truyền người dân chủ động giám sát gia cầm; kiểm soát hoạt động giết mổ, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm; giám sát chặt chẽ dịch bệnh tới tận cơ sở, hộ

chăn nuôi, phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch CGC xảy ra theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND tỉnh xuất hóa chất hỗ trợ theo đề nghị của các địa phương khi có dịch bệnh phát sinh và theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tập trung nguồn lực phòng, chống dịch bệnh; các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của ngành chuyên môn và quy định của Luật Thú y.

NGÂN HUỖN

THÁI BÌNH

Quyết liệt và linh hoạt trong giải phóng mặt bằng

KỶ 2: MINH BẠCH TRONG CÁCH LÀM

Quá trình triển khai công tác GPMB, tỉnh Thái Bình luôn xác định phải bảo đảm công khai, minh bạch, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, hài hòa lợi ích của người dân, nhà đầu tư và nhà nước trên cơ sở tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Lắng nghe và công khai

Thành phố Thái Bình đang trong quá trình phát triển đô thị mạnh mẽ. Nhiều công trình hạ tầng được triển khai, nhất là xây mới, mở rộng các tuyến đường. Các phường Hoàng Diệu, Tiên Phong, Trần Lãm hay các xã Vũ Chính, Vũ Phúc, Phú Xuân... là những địa bàn phải thực hiện GPMB phục vụ xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông với diện tích đất lớn. “Tắc đất, tắc

vàng” là thách thức đặt ra cho cấp ủy, chính quyền các địa phương. Đường vành đai phía Nam hay đường Kỳ Đồng kéo dài đến nay cơ bản đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Nếu quay lại cách đây vài năm, dự án đã có những lúc tưởng chừng không thể thực hiện. Bà Trần Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố cho biết: Đường vành đai phía Nam hay đường Kỳ Đồng kéo dài phải thực hiện GPMB

đất nông nghiệp và đất ở của hàng nghìn hộ dân tại các phường Trần Lãm, Kỳ Bá, các xã Vũ Chính, Vũ Lạc, Vũ Đông, Phú Xuân. Hơn nữa, nhiều thửa đất có nguồn gốc phức tạp, không ít trường hợp chủ sở hữu không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Hồ sơ quản lý đất đai không đồng bộ, không rõ ràng, gây khó khăn trong việc thu hồi. Bên cạnh đó, chính sách bồi thường, hỗ

trợ và tái định cư bằng tiền còn có sự chênh lệch giữa các loại đất, các hộ dân, các phường, xã liền kề làm cho người dân cảm thấy bị thiệt thòi, kiến nghị tăng tiền bồi thường. Ngoài ra, một số hộ dân có đất bị thu hồi kiến nghị bồi thường không đúng chế độ, chính sách quy định; không hợp tác với cán bộ làm công tác GPMB để kiểm đếm tài sản trên đất; không chấp nhận phương án bồi thường GPMB được phê duyệt dẫn đến chậm tiến độ thực hiện các dự án...

Để giải quyết bài toán khó này, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cần huy động cả hệ thống chính trị tham gia. Chia sẻ về cách làm trong quá trình GPMB giai đoạn khó khăn đó, ông Đinh Gia Dũng, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Các cấp, các ngành cần luôn xác định GPMB là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Vì vậy, người đứng đầu luôn phải nêu cao vai trò, trách nhiệm khi tham gia thực hiện. Đặc biệt, trong quá trình GPMB dự án, cần công khai, minh bạch thông tin với người dân. Nhất thiết phải tổ chức họp dân, lắng nghe, chia sẻ và đối thoại với dân về



Thi công đường 221A đoạn qua xã Tây Tiến (Tiên Hải).

của người có đất bị thu hồi, cán bộ phải bám sát địa bàn, gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Vì vậy, Hội đồng GPMB huyện luôn có nhiều cán bộ chủ chốt tham gia. Các thành viên được Hội đồng phân công rõ người, rõ việc và có sự kiểm tra chéo lẫn nhau trong quá trình làm việc. Tinh thần chỉ đạo của Hội đồng là tập trung tuyên truyền, đối thoại từ cấp cơ sở; hạn chế đơn thư khiếu kiện vượt cấp, không tạo điểm nóng gây mất ổn định trật tự an toàn xã hội. Với cách làm này, huyện Tiên Hải đang tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án như đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình; cải tạo, nâng cấp đường tránh trú bão, cứu hộ, cứu nạn, phát triển kinh tế biển và bảo đảm an ninh quốc gia ven biển phía Nam tỉnh Thái Bình (đường 221A); đầu tư xây dựng mở rộng khu công nghiệp Tiên Hải, cụm công nghiệp An Ninh... Gần 4 năm qua, huyện Tiên Hải đã thực hiện GPMB trên 70 dự án, thu hồi gần 282ha đất của 3.175 hộ gia đình, cá nhân, số tiền đền bù, hỗ trợ GPMB gần 450 tỷ đồng.

Tuyến đường bộ ven biển đi qua địa bàn huyện Thái Thụy có chiều dài 11,6km. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện. Chính vì vậy, tiến độ triển khai dự án cũng hết sức cấp bách và khẩn trương. Đến nay, huyện Thái Thụy đã cơ bản hoàn thành công tác GPMB, chỉ còn một số điểm nghẽn đang được các địa phương đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đúng kế hoạch. Theo ông Phạm Đức Thiệt, Chủ tịch

Ông Nguyễn Văn Hóa, Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy



công tác GPMB công khai, minh bạch, dân chủ và khách quan.

Ông Nguyễn Văn Niết, Chủ tịch UBND xã Hồng Thái (Kiến Xương)



tâm tư, nguyện vọng của người dân, giải thích thấu tình đạt lý để nhân dân hiểu, đồng thuận với chủ trương, chính sách GPMB.

UBND xã Thái Thượng:

Để thực hiện dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình đi qua địa phận xã Thái Thượng cần GPMB 6ha đất (4,6ha đất nông nghiệp, 1,4ha đất ở và đất lâu năm). Xác định đây là dự án trọng điểm nên cấp ủy, chính quyền địa phương đã tích cực vào cuộc, thành lập các tổ công tác dân vận xuống từng gia đình tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu về ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án đối với sự phát triển của địa phương; tuyên truyền về cơ chế, chính sách hỗ trợ, bồi thường GPMB của nhà nước. Các tổ công tác thường xuyên gặp gỡ

nhân dân để lắng nghe và giải đáp những băn khoăn, khúc mắc của người dân về phương án GPMB, giá đền bù. Giải thích thấu đáo từng người dân chưa thấu hiểu, cần bộ địa phương hầu như không có ngày nghỉ, luôn bám cơ sở, bám dân để xuống đầu ngõ để triển khai các bước trong công tác đền bù GPMB hợp lý, hợp tình. Do đó, đến nay xã Thái Thượng đã cơ bản hoàn thành công tác GPMB và bàn giao đất ở cho các hộ tái định cư.

(còn nữa) MINH NGUYỄN